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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
สมัยวิสามัญท่ี ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วันจันทร์  ที่ ๑๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
รายช่ือผู้เช้าประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
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นายบุญนะ        ตามล 
นายบุญธรรม     แสนดวงแก้ว 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์ 
นายทตัธน         หาดพรม 
นางสุภาภรณ์     รุ่งเรือง 
นายมนัส          ปัญญา 
นายณรงค์        วังอินทร์ 
ว่าที่ ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ 
นางธัญญารัตน์   ปัญญา 
นายพิทยา         วิชัยยา 
นางสันฤทัย       แก้วใส 
นางประกอบ      ไชยชนะ 
นายวิฑูร           วรัญสิรภพ 
นายอนันท์         สุริยศ 
นางละเอียด        เตชะเสนา 
นายรุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
นางระเบียบ        กะรัตน์ 
นางบุญทุม         สุขใจ 
นายประสิทธิ์       สุริยา 
นางจ าเนียร        ม้าแก้ว 

ประธานสภา อบต.เมืองจัง 
รองประธานสภา อบต.เมืองจัง 
เลขานุการสภา ฯอบต.เมืองจัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

บุญนะ       ตามล 
บุญธรรม    แสนดวงแก้ว 
ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ 
ทัตธน        หาดพรม 
สุภาภรณ์    รุ่งเรือง 
มนัส          ปัญญา 
ณรงค์        วังอินทร์ 
เอกชัย        ท้าวหน่อ 
ธัญญารัตน์   ปัญญา 
พิทยา         วิชัยยา 
สันฤทัย        แก้วใส 
ประกอบ       ไชยชนะ 
วิฑูร            วรัญสิรภพ 
อนันต์          สุริยศ 
ละเอียด        เตชะเสนา 
รุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
ระเบียบ        กะรัตน์ 
บุญทุม         สุขใจ 
ประสิทธิ       สุริยา 
จ าเนียร        ม้าแก้ว 

 

 รายช่ือผู้ไม่มาประชุม    ๑. นายชเณรินทร์   บัวผัน   สมาชิกสภา ฯหมู่ ๖ 

                              ๒. นายอภิวัฒน์   สอดสี      สมาชิกสภาฯ หมู่ ๘ 

                              ๓. นายอ านวย   สงคราม     สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐ 
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    รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

นายส ารวย         ผัดผล 
นายธีรศักดิ์         โคกมา 
นายม้าย            สงคราม 
นายขวัญประชา   วังสนิท 
นางสาวธิดารัตน์   เบ้าเงิน 

นายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
เลขานุการนายกอบต.เมืองจัง 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

ส ารวย        ผัดผล 
ธีรศักดิ์        โคกมา 
ม้าย            สงคราม 
ขวัญประชา   วังสนิท 
ธิดารัตน์        เบ้าเงิน 

 

 
                เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 

นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์  ตรวจองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุม  จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการ   

เลขานุการสภาฯ             ประชุมสภาฯตามระเบียบ วาระการประชุมต่อไป 

นายบุญนะ   ตามล      ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม  ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้อ่านประกาศอ าเภอภูเพียง 

ประธานสภาฯ            เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑  และ    

                              ระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 

นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์    อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   และระเบียบวาระการประชุมให้ 

เลขานุการสภาฯ         ทีป่ระชุมทราบ และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

                 ต่อไป 

                  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายบุญนะ  ตามล      เรื่องแรกที่จะขอแจ้งในที่ประชุมเป็นเรื่องท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียก- 

ประธานสภาฯ           ประชมุทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ไปยังทุกจังหวัด  โดยเน้นย้ าให้ช่วยดูแลในเรื่องของ – 

                  การค้ามนุษย์ในทุกๆจังหวัด  ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในฐานะที่ ส อบต. ถือเป็นเจ้าหน้าที่ชองรัฐ 

                  และเป็นนโยบายทั่วทุกจังหวัด  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงก็จะเป็นในเรื่องยาเสพติดพ.ร.บ. 
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                  ป่าไม ้ หากสมาชิกสภาฯท่านใดไปมีส่วนช้องกับความผิดดังกล่าวฯจะมีความผิดเพิ่มเป็นสองเท่า 

                  ชอง ความผิดที่ได้ก าหนดไว้  เหตุเพราะถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และอีกประเด็นก็คือจะต้อง  - 

                  ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าทีที่ต้องปฏิบัติรวมไปถึงไม่ละเว้นในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติฯด้วย 

                  เรื่องท่ี ๒ เป็นเรื่องที่สมาชิก อบต.แจ้งต่อประธานสภาฯเหตุที่ไม่สามารถมาร่วมประชุม คือ –  

                  ส อบต อภิวัฒน์ สอดสี ติดงานอบรมฯที่ต่างจังหวัด ,ส อบต.อ านวย สงคราม ต้องพาลูกไป – 

                  มอบตัวที่โรงเรียน   จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ 

                  ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี   

             พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายบุญนะ  ตามล   รายงานการประชุมสภาฯ เลขานุการสภาฯได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่าน 

ประธานสภาฯ        ไปแล้ว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิก 

                 ท่านใดจะขอแก้ไชเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอีก  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประขุมรับรองรายงานการ  - 

                 ประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม      มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒  

                 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๙ เสียง 

                 ไม่ออกเสียง  ๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 

                  ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

นายบุญนะ  ตามล   ในวาระที่ ๓ นี้ มีญัตติเสนอเพ่ือพิจารณาอยู่ทั้งหมด ๔ หัวข้อใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกัน จ าเป็น- 

ประธานสภาฯ        ที่จะต้องพิจารณาไปพร้อมๆกัน คือ 

                      ๓.๑ ขอโอนลดงบประมาณแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม  -      

                  สงเคราะห์  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 
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                  สิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมผู้ด้อยโอกาส  จ านวน  ๘๔,๕๐๐  บาท 

                       ๓.๒ ขอโอนเพิ่มงบประมาณแผนงานพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  ค่าที่ดิน 

                  และสิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง  

                  บ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

                      ๓.๓ ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ 

                  ด าเนินการ  -ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   จ านวน  ๒๐,๐๕๐  บาท 

                      ๓.๔ ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลเมืองจัง  

                  กิจกรรม  ประชาคมข้อบัญญัติสุขภาพฯ จ านวน  ๑๔,๔๕๐  บาท  ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ 

                  ครับ 

นายส ารวย  ผัดผล   ญัตติที่ขอพิจารณาในวันนี้ มีหนึ่งรายการขอปรับลด หนึ่งรายการที่ของปรับเพ่ิม และสอง

นายก อบต.           รายการที่ขอตั้งเป็นรายการใหม่  ในข้อ ๓.๑ ถือเป็นรายการขอโอนลดงบประมาณแผน  -    

                   แผนงานสิงคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ซึ่งงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง 

                   ก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงห้องประชุมผู้ด้อย - 

                   โอกาส  จ านวน  ๘๔,๕๐๐  บาท ผมขอให้เหตุผลเพิ่มเติม ความจริงแผนงานนี้มีความจ าเป็น – 

                   และยังจะต้องด าเนินการอยู่  แต่คณะผู้บริหารฯได้ประสานงานกับหน่วยงานที่สูงกว่าคือ 

                   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเสนอแผนงานผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมน า - 

                   และได้รับการตอบรับอยู่ในขั้นประมาณการและสามารถเสนอเข้าไปยังกรมฯได้จ านวน ๑ ล้าน 

                   บาท ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่า ในอนาคตก็จะเป็นศูนย์ฯอเนกประสงค์หรือมีห้องประชุมเพ่ิม 

                   อีกซึ่งแกนงานหลักจะอยู่ผู้สูงอายุ และสามารถเอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มต่างๆ ที่สามารถเข้ามา 

                   ใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นเหตุผลที่ขอปรับลดในแผนงานฯนี้ เพราะมีความจ าเป็นที่จะต้องน าไป 

                   โอนเพิ่มงบประมาณแผนงานพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
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                   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุง  บ ารุงรักษา และซ่อมแซม  

                   ระบบประปา   จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท อีก ๒ รายการเป็นเรื่องขอการตั้งงบประมาณใหม่เป็น 

                   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  จ านวน    ๒๐,๐๕๐      

                   บาท และขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลเมืองจังเพ่ือ 

                   กิจกรรมด้านประชาคมข้อบัญญัติสุขภาพ สืบเนื่องจากคราวที่แล้วที่น าข้อบัญญัติเข้าสู่สภาฯ – 

                   และได้รับค าชี้แนะจากท่านนายอ าเภอ ในฐานะผู้ก ากับท้องถิ่น ให้น าข้อบัญญัติฯไปท าความ – 

                   เข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคยจัดท าระบบข้อมูลร่างข้อบัญญัติสุขภาพฯขึ้นมาใหม่  

                   จึงได้ขอเสนอญัตติฯเพ่ือพิจารณาในวันนี้ 

นายบุญนะ  ตามล  ครับ  การพิจารณาญัตติฯในวันนี้ คือเป็นการขอโอนลดงบประมาณฯ จ านวน ๘๔,๕๐๐  

ประธานสภาฯ              บาท และน าไปโอนเพิ่มและตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๓ รายการ  ขอจะขอชี้แจง 

                    ๓.๒ ก่อน คือเหตุผลที่ได้ท าหนังสือเข้ามายังคณะผู้บริหารฯ  คือโครงการประปาของหมู่ที่ ๑ 

                    และ ๙ ที่ได้ใช้น้ าผิวดิน (แม่น้ าน่าน) ขุ่นข้นมาก  ต้องเสียงบประมาณในการซื้อสารส้มมาช่วย 

                    โดยตลอด  เนื่องจากการท าบ่อน้ าใสที่ผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จ  เพราะกว่าจะประกาศ 

                     สอบราคาได้ผู้รับจ้าง ก็เป็นช่วงฤดูฝนแล้ว จึงไม่สามารถท าตรงจุดในที่เหมาะสม ท าให้ขณะนี้ 

                    น้ าในบ่อเหลืออยู่เพียงไม่ครึ่งเมตรไม่สามารถสูบมาใช้ได้ส่วนในครั้งนี้ได้คุยกับทางหมู่บ้านแล้ว  

                    ว่า จะต้องมีส่วนร่วมในการท ารวมทั้งได้คุยกับเจ้าของรถตักดินที่มาขุดลอกอ่างน้ าจ าในพ้ืนที่ 

                    หมู่ ๙ แล้วพร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมือ จึงคิดว่าการท าในครั้งนี้จะต้องประสบผลส าเร็จได้ก็จะ 

                    ถือเป็นเรื่องที่มั่นคงในระยะยาว  เนื่องจากการด าเนินการที่ผ่านมา  จะสามารถใช้น้ าได้ในฤดู 

                    ฝนเท่านั้น พอถึงหน้าแล้งน้ าในบ่อน้ าใสก็จะแห้งเหลือไม่ถึงครึ่งท่อคอนกรีตท าให้มีปัญหาไม่มี 

                    น้ าที่จะใช้ในฤดูแล้ง  ท าให้ต้องรีบแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าวฯที่ผ่านมาท าแบบท่อชั้นเดียวเวลา 
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                    ถึงช่วงฤดูฝน น้ าก็จะพาเอาโคลนมาถมท าให้น้ าข้างในบ่อน้ าใสขุ่นใช้ไม่ได้  ครั้งนี้จึงต้องใช้วิธี- 

                    ใหม่คือท าเป็นท่อ ๒ชั้น  ชั้นนอกกว้าง ๑.๕๐ ม. ชั้นในกว้าง ๑.๐๐ ม. ใช้หินคลุกอัดระหว่าง – 

                    คิดว่าคราวนี้จะท าให้น้ าใสอย่างแน่นอน ก็ขอทาง ส อบต.ทัตธน ได้ช่วยในการด าเนินการด้วย 

                    และอีกโครงการที่เป็นรายการใหม่ คือโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการและถ่าย – 

                    เทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน  ๒๐,๐๕๐ บาท ก็ตามที่ได้ประชุมกันครั้งก่อน  โดยจะใช้งบฯ- 

                    นี้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ส าหรับท าเป็นน้ าชีวภาพ(น้ าหมัก)ส าหรับแช่เมล็ด  

                    พันธ์ข้าว เพ่ือป้องกันการเกิดโรคใบไหม้ ซึ่งถ้าท าแล้วได้ผล และสามารถแจกจ่ายได้ทั่วทุก 

                    ครัวเรือนก็ควรจะท าดีกว่าที่จะไปแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรคแล้ว ซึ่งมันแก้ไชยากชาวบ้านจะเข้ามา 

                    หาท่านโดยเฉพาะ สอบต. มียามาฉีดหรือเปล่า  ถ้าเราใช้งบประมาณสวนนี้ป้องกันการเกิดโรค 

                    ได้ก่อนโดยการไปหมักเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะน าไปหยอดและถ้าสามารถป้องกันโรคได้จริง ก็จะ- 

                    การใช้งบประมาณที่คุ้มค่า  ส าหรับรายละเอียดจะให้ท่านพิภพ กุลวงค์ เกษตรต าบล ได้ชี้แจง 

                    ในรายละเอียดอีกครั้ง และอีกรายการหนึ่งที่ขอโอนคือ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล  - 

                    เมืองจัง กิจกรรม  ประชาคมข้อบัญญัติสุขภาพ  จ านวน  ๑๔,๔๕๐ บาท  โครงการนี้ก็คงจะ- 

                    เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะไปด าเนินการออกประชาคมหมู่บ้าน ส าหรับท าประชาคมข้อบัญญัติฯ 

                    สุขภาพ ก็ขอให้ทางเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงเพิ่มเติม ในประเด็นนี้ครับ 

นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์  โครงการนี้เป็นการเก็บข้อมูลในการออกประชาคมหมู่บ้าน ก็คือการที่จะเข้าไปร่วม- 

เลขานุการสภาฯ             ประชุมในส่วนของการประชุมประจ าเดือนหมู่บ้านไม่ประสบผลส าเร็จ  เนื่องจาก 

                    ติดภารกิจหลายอย่าง  ซึ่งการที่ออกประชาคมในช่วงเช้า-บ่าย ก็จะมีข้อดีข้อเสีย คือข้อดีจะ – 

                    ท าให้สามารถพูดคุยในประเด็นต่างๆได้ละเอียดมากข้ึน มีเวลาในเรื่องดังกล่าวฯมากกว่าที่จะ- 

                    ใช้เวลาในช่วงประชุมประจ าเดือน ซึ่งจะมีหัวข้อในการประชุมมากและมักจะตรงกันหลายหมู่ 
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                    แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ประชาชนมักจะไม่ให้ความส าคัญและมาประชุมกันน้อย  และเราก็จ าเป็นที่ 

                    จะต้องมีอาหารและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ก็ต้องขอฝากทางท่านสมาชิก  

                    อบต. ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวฯเพ่ือเป็นการกระตุ้นอีกทางหนึ่ง  ด้วย 

นายประสิทธิ์  สุริยา   ผมขอสอบถามเนื่องจากทางส่วนช่างไม่ได้แจกแบบแปลนให้ที่ประชุม  เพื่อพิจารณาว่า 

ส อบต.หมู่ ๑๑         โครงการขุดบ่อน้ าใสนี้ จะท าโดยวิธีไหน อย่างไร  และเมื่อท าแล้วจะมีความส าเร็จมาก- 

                    น้อยเพียงไร  เพราะเราเคยมีประสบการณ์มาหลายหมู่ที่ท าแล้วไม่ส าเร็จ ใช้ไม่ได้ก็มีความเป็น 

                    ห่วงกลัวเสียงบประมาณฯแล้วปีต่อไปก็มาของบฯท าใหม่อีก 

นายบุญนะ  ตามล    ครับ  เรื่องนี้ผมเข้าใจและได้ประสานทางส่วนช่างไว้แล้ว ที่จะมาชี้แจงแบบแปลนต่อสภา 

ประธานสภาฯ         เพ่ือจะได้เข้าใจตรงกัน 

นายอนันต์  สุริยศ  ผมเป็นห่วงตรงที่ว่า  ให้รีบเร่งท าในช่วงนี้เลยได้ไหม  เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนถ้าช้าไปก็- 

ส อบต.หมู่๗        มีปัญหา  บางทีฝนตกที่อ่ืนก็ท าให้น้ าขึ้นได้จึงจ าเป็นต้องรีบด าเนินการ 

นายทัตธน  หาดพรม   ท่านประธานฯจะมอบหมายให้ผมไปดูแล  ผมก็จะขอดูแบบก่อน  เพราะบางทีช่าง  - 

ส อบต.หมู่ ๑            เขียนแบบอาจไม่สอดคล้องกับที่เราต้องการ  แต่ผู้รับจ้างก็อ้างว่าได้ท าตามแบบแล้วแต่ 

                       แก้ปัญหาไม่ได้อีก  ประการส าคัญคือการที่เราจะไปขุดวางท่อในแม่น้ าก็จะต้องกั้นน้ าไว้หรือ 

                       ท าทางให้น้ าไหลไปอีกทางหนึ่ง  ถ้าไม่ดูให้ดีก็จะมีปัญหางบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท 

                       จะเพียงพอร็เปล่า แล้วเครื่องจักรกลจะใช้แค่ไหน อย่างไร อีกประการคือต้องท าอย่างเร่ง  - 

                       ด่วนด้วย 

นายบุญนะ  ตามล    ผมได้ไปคุยกับทางผอ.การคลัง และผอ.ช่างแล้ว ได้รับค าตอบว่า  ขอให้ผ่านมติเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ        จากสภาฯแล้ว ก็จะสามารถด าเนินการได้ในทันที  เพราะไม่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ต้องสอบ – 

                    ราคาก่อน ส าหรับผู้ที่จะด าเนินการฯก็ได้ประสานแล้ว  จะมาดูพ้ืนที่ในช่วงบ่ายวันนี้และถ้าได้ 
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                    ข้อสรุปในเรื่องด าเนินการ ก็จะประสานช่างในเรื่องของการออกแบบแปลนรายการก่อนที่จะ  

                    เข้าสู่ในเรื่องของการท าสัญญาต่อไป   

นายส ารวย  ผัดผล    ผมอยากเสนอว่า เบื้องต้นที่ท่านประธานฯได้มีความตั้งใจที่จะท าเนื่องจากมีปัญหา 

นายก อบต.            ชัดเจนจึงได้เสนอเป็นข้อญัตติเพ่ือให้สภาฯพิจารณาก็อยากจะเสนอให้ลงมติกันก่อน แล้ว 

                    ค่อยมาคุยในแนวทางบริหารฯเช่นงบประมาณฯพร้อมหรือไม่, ส่วนเรื่องงบประมาณเพียงพอ 

                    แต่ถ้าไม่เพียงพอจะท าอย่างไร  สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของห้วงเวลาจะสามารถท าทันทีจะได้ 

                    หรือไม่ หลังจากท่ีสภาฯผ่านมติเห็นชอบแล้วก็ค่อยมาว่ากันในรายละเอียดก็จะท าให้การ 

                    พิจารณารวดเร็วขึ้น 

ว่าที่ร.ต.เอกชัย ท้าวหน่อ   ผมมีความเป็นห่วงในเรื่องงบประมาณ อยากให้ทางส่วนโยธามาชี้แจงในเรื่องแบบ- 

ส อบต.หมู่๓                 แปลนก่อนที่จะสภาฯจะลงมติเห็นชอบ กลัวว่าจะมีปัญหาในด้านการด าเนินการ 

                    หากงบประมาณไม่เพียงพอ 

นายชาตรี  อินวงค์    ผมขอชี้แจงแบบแปลนฯ ตามที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกฯ งบประมาณจ านวน ๕๐,๐๐๐ .- 

ผู้ช่วยช่างโยธา         บาท โดยหลักเกณฑแ์ล้วราคากลางค่อนข้างจะต่ า ตามท่ีได้ประมาณการไว้นี้ ๕๐,๐๐๐                  

                     บาท คือราคาพร้อมอุปกรณ์ ใช้ท่อคอนกรีต ๑.๕๐ เมตร และ ๑.๐๐ เมตร ใส่ข้างในอีกทีเพ่ือ 

                     ต้องการกรองน้ าให้ใส ส่วนที่จะไปด าเนินการจะอยู่ที่ผู้รับจ้างจะท าได้หรือไม่ พูดง่ายๆก็คือ 

                     ราคาที่ก าหนดนี้สูงเต็มที่แล้ว ไม่สามารถประมาณการมากกว่านี้ได้ จึงจ าเป็นจะต้องหาผู้ท า 

                     ในราคานี้เท่านั้น   

นายทัตธน  หาดพรม   ตามท่ีช่างได้ส่งแบบแปลนมาให้มีไม่มีรายละเอียด จะต้องวัดระดับน้ าตามแนวตลิ่งว่า 

ส อบต.หมู่ ๑            จะใหล้ึกลงไปก่ีเมตร ห่างจากตลิ่งกี่เมตรท่านต้องระบุให้ชัดเจน ถ้าไม่ระบุเขาก็จะท า – 

                    ตรงใกล้ตลิ่งนั่นแหละอย่างนั้นแมกโครที่ไหนก็ท าได้ จะต้องก าหนดไปว่าห่างจากตลิ่งเท่าไหร่  
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                    เพราะถ้าไม่ก าหนดเขาก็จะชุดใกล้ตลิ่งนั่นแหละ ปัญหาที่ตามมาก็คือไม่มีน้ าในหน้าแล้งอีก  

                    ดังนั้นช่างจะต้องก าหนดว่าขุดห่างจากตลิ่งกี่เมตร ลึกกี่เมตร และให้ฝังสามท่อมิดน้ าก็น่าจะได้ 

                    จุดวางท่อตามท่ีต้องการได้  อีกประการหนึ่งที่อยากถามในช่าง คือในกรณีที่ได้มีการสร้าง 

                     สะพานที่บ้านหาดผาขน เขาสามารถใช้อุปกรณ์ในการก้ันน้ าและสามารถกันไม่ให้ทรายพังลง 

                     แล้วก่อนที่จะเทคอนกรีตตอม่อสะพาน คิดว่าการค านวณค่างานระหว่างบนบกกับในน้ าน่าจะ 

                     แตกต่างหรือไม่ เพราะดูแล้วอุปกรณ์เขาทันสมัยมาก อยากถามช่างว่าใช้มาตรฐานการ 

                     ค านวณอย่างไร                     

นายชาตรี  อินวงค์   ได้คุยกับท่านประธานฯแล้วว่า จุดด าเนินการเราจะไปชี้จุดเอง แม้จะอยู่กลางแม่น้ าก็จะ – 

ผู้ช่วยช่างโยธา        ประมาณการได้เท่านี้แหละ และที่ผ่านมาก็ขุดทั้งสามท่อมิดน้ านั่นแหละ แต่ทรายข้างๆ 

                    มันพังลง ครั้งก่อนเราด าเนินการช่วงหน้าฝนก็จ าเป็นต้องไปขุดริมตลิ่ง  ถ้าไม่ท าเงินก็จะตกไป 

                   ขณะนี้ก็เหมือนกัน สามารถไปท ากลางแม่น้ าก็ได้ แต่เคยท าในปีแรกแต่เอาน้ าไม่อยู่พอฤดฝูน 

                    น้ าหลากมาก็ไป  แต่ขณะนี้สามารถขุดตกท่ีลงจากบ้านหมู่ ๑ ระดับน้ าก็คงจะอยู่ประมาณนี้ 

                    เพราะถือว่าแห้งเต็มท่ีแล้ว  ส่วนที่สอบถามการคิดค่างานคือ เราต้องใช้ราคาพาณิชย์ทั้งหมด 

                    ซ่ึงต้องผ่านคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ประมาณการค่าดินขุดเท่ากันไม่ว่าในน้ าหรือบน 

                    บก แต่ที่ก่อสร้างสะพานมีงบฯเยอะเพราะโครงการใหญ่ๆค่างานก็ต้องเยอะตาม 

นายอนันต์  สุริยศ   เรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนมาก ถ้าพูดถึงผู้รับเหมาก็คงจะเหมือนเดิมและช้า อยากจะให้คุยกับ – 

ส อบต.หมู่๗         ช่างในส่วนการด าเนินงาน โดยร่วมมือกับทางหมู่บ้านร่วมกันก าหนดจุดและจ้างในส่วน – 

                   เครื่องจักรเท่าที่จ าเป็น  จะท าให้ได้งานและสามารถก าหนดจุดตามที่ต้องการได้ 

นายบุญนะ  ตามล        ผมเห็นด้วยกับท่านสมาขิกฯ เพราะท่ีผ่านมาเราจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง เขาก็รีบท าเพ่ือ 

ประธานสภาฯ             ให้งานเสร็จ แต่ผลส าเร็จของงานไม่เป็นไปตามที่ต้องการ คราวนี้ถ้าใช้วิธีท าร่วมและ 



10 
 

                    เลือกจ้างเป็นเฉพาะอย่างก็จะสามารถด าเนินการให้ส าเร็จตามที่ประสงค์ได้แน่นอน 

นายมนัส  ปัญญา        ผมอยากให้ท่านประธานฯได้ยืนยันกับสภาฯว่าจะสามารถท าได้หรือไม่  ถ้าสามารถท า 

ส อบต.หมู่ ๒             ได้ผมก็อยากเสนอที่ประชุมให้ผ่านมติเห็นชอบเพื่อให้หมู่ ๑ ไปด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

                    เพ่ือแก้ปัญหาให้บ้านหมู่ ๑,๙  ต่อไป 

นายบุญนะ  ตามล   คือในขณะนี้น้ าแห้งถึงขนาดแล้ว สามารถขุดตรงใกล้กับตลิ่งได้เลยถ้าขุดลึกลงฝังได้ ๓ ท่อ 

ประธานสภาฯ        ก็มีน้ าใชแ้น่นอน มีน้ าแค่ ๒ ท่อก็ใช้ได้ แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือท่อมีชั้นเดียว เวลาน้ าขึ้นมีน้ า 

                     ขุ่นก็เข้าไปในท่อได้  แต่คราวนี้ใช้ท่อ ๒ ชั้นใช้หินกรองอยู่กลางระหว่างท่อ แก้ปัญหาน้ าขุ่นได้ 

                     แน่นอน แต่จุดวางท่อก็คงใกล้ตลิ่งเพราะขณะนี้น้ าแห้งเต็มที่แล้ว ก็ไม่จ าเป็นจะต้องไปขุด  - 

                     ถึงกลางแม่น้ า และถ้าสามารถมีน้ าเพียง ๒ ท่อก็ใช้ได้แล้วและจากนี้น้ าก็จะสูงขึ้นอีก  ส าหรับ 

                     การด าเนินการจะขอบอกว่า เราจะต้องคุยกับรถแมคโครแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เพราะว่าหาผู้ 

                     ที่จะมาท าตรงนี้ยาก แต่จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส าหรับการพิจารณาลงมติผมเห็นว่า – 

                     ญัตติทั้ง ๔ ข้อมีความเกี่ยวข้องกัน อยากจะขอมติเห็นชอบจากท่ีประชุมในครั้งเดียว ถ้าญัตติ 

                     ๓.๒ ไม่มีผู้ใดจะซักถามอีก   ผมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาใน ญัตติ ๓.๔ ขอโอนงบ ฯ 

                     ประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการของศูนย์ถ่ายทอด     

                     เทคโนโลยีการเกษตร   จ านวน  ๒๐,๐๕๐  บาท  ขอเชิญเกษตรต าบลเมืองจัง ครับ 

นายพิภพ  กุลวงค ์      ศูนย์ถ่ายทอดจะผลิตสารชีวภัณฑ์  ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๕๐ บาทมีการฝึกอบรม  

เกษตรต าบลเมืองจัง    จ านวน๓๐ คน  ค่าอาหารคนละ ๑ มื้อ,อาหารว่าง คนละ ๒ มื้อ เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท 

                   วัสดุในการผลติสารชีวภัณฑ์ (ไตรโครเดอร์มา) จ านวน ๑,๐๐๐ ถุง มีรายละเอียด ดังนี้ 

                   หัวเชื้อ ๕๐ กิโลกรัมๆละ ๑๕๐ บาท         เป็นเงิน  ๗,๕๐๐  บาท 

                   เมล็ดข้าวสารจ้าวเสาไห้  ๒๕๐ กิโลกรัมๆละ ๓๐  บาท   เป็นเงิน  ๗,๕๐๐  บาท        
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                   ถุงพลาสติก  ๑๐  กิโลกรัมๆละ ๑๐๐  บาท      เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 

                   หนังยาง  ๓  กิโลกรัมๆละ  ๑๐๐  บาท           เป็นเงิน   ๓๐๐  บาท 

                   เป็นเงิน  ๑๖,๓๐๐  บาท  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  จ านวน  ๒๐,๐๕๐  บาท 

                   จะฝึกอบรมฯในวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๘ จะทันหรือไม่ หลังจากท าแล้ว ๒๐ – ๒๕ วันก็จะ 

                    น าไปใช้ได้จะให้ ๒ ถุงๆแรกเอาไปแช่เมล็ดข้าวที่จะท าการหยอด ส่วนถุงที่ ๒ จะใช้พ่นเมื่อข้าว            

                    งอกมาแล้วประมาณ ๒๐ วัน (โดยน าไปผสมน้ าฉีดพ่น) จะสามารถป้องกันได้ ๒ ครั้ง ท าให้   

                    กลา้แข็งแรง ไม่เป็นโรคไหม้ อยากให้แต่ละหมู่ส ารวจมาเลยมีก่ีครัวเรือนที่ท านา มีให้ครัวเรือน  

                    ละ ๒ ถุง แต่ใครต้องการมากกว่านั้นก็ให้แจ้งมา เพราะที่เราคิดว่า น่าจะได้ประมาณ ๑,๕๐๐   

                    ถุง ส าหรับการอบรมฯก็ให้ ส อบต บ้านละ ๒ คน เกษตรที่สนใจ ๑ คนรวม ๓๓ คน ที่ประชุม 

                    พิจารณาเป็นประการใด  ขอเชิญครับ 

นายบุญนะ  ตามล    เกษตรกรมีพ้ืนที่ไม่เท่ากัน บางหลังใช้ข้าวพันธุ์เป็น ๑๐ กว่าถัง บางครัวเรือนก็ ๒ – ๓ ถัง 

ประธานสภาฯ         แล้ว  ที่ท าสิบกว่าถังจะพอหรือไม่  อีกอย่างคือห้วงระยะเวลาเมื่อท าแล้วอีกก่ีวันจะน าไป  

                     ใช้ได้ เพราะหมู่ ๑,๙ ส่วนใหญ่เป็นนาป่าจะเริ่มหยอดเมล็ดปลายเดือนนี้แล้ว จะทันหรือไม่ 

นายพิภพ  กุลวงค ์    ให้เกษตรกรแจ้งความประสงค์มาถ้าท าสิบกว่าถัง ก็สามารถให้เพ่ิมเป็น ๓-๔ ถุงได้ เรา

เกษตรต าบลฯ          ท าเผื่ออยู่แล้ว  ก็ให้แต่ละบ้านจดรายการรายครัวเรือนที่ต้องการเชื้อเพ่ิม ส่วนที่จะเร่ง                 

                      ปลูกเราก็อาจจะเร่งวันท าขึ้นมาอีกหน่อย จะเป็นวันที่ ๒๐ พฤษภาคม จะได้หรือไม่ แต่จะ  

                      ทันใช้หรือไม่ 

นายธีรศักดิ์  โคกมา     ผมเป็นห่วงว่าผู้ที่หยอดเมล็ดข้าวช่วงหลังจะไม่ได้ผล  เพราะท าไว้นาน บ้านผมหยอด

รองนายก อบต.          เมล็ดประมาณ ๒๕ กรกฎาคม  แล้วปลูกเดือนสิงหาคม แต่ส่วนใหญ่จะปลูกก่อน  

                    ประมาณ ๒๐ กรกฎาคม ถ้าเพาะเชื้อไว้นานกว่าจะไม่ได้ผล 

นายพิภพ  กุลวงค ์ ไม่เป็นไรส าหรับผู้ที่จะปลูกทีหลัง เชื้อสามารถเก็บไว้ได้นาน ๒ – ๓ เดือนถ้าเก็บไว้ในที่ร่ม 
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เกษตรต าบลฯ       และเย็นส่วนเมื่อท าแล้วใช้เวลาอีก ๑๕ – ๒๐ วันเชื้อเดินสามารถน าไปใช้ได้ ส าหรับนาป่า 

                    ปลูกข้าวแห้ง ใช้เชื้อไปฉีดพ่นเมื่อเป็นต้นออกมาแล้วได้ 

นายส ารวย  ผัดผล    วธิีนี้เป็นวิธีทางชีวภาพคือใช้สิ่งมีชีวิตไปจัดการกับสิ่งมีชีวิต ถ้าตรงเวลาถึงจะมี  

นายกอบต.             ประสิทธิภาพสูง ในความเห็นคือน่าจะแยกกลุ่มท่ีเวลาใกล้เคียงกัน ท าพร้อมกันเพราะ  

                     เชื้อไตรโครเดอร์มา จะมีอายุวันที่ชัดเจนว่าช่วงไหนเติบโตเต็มทีจ่ะเกิดประสิทธิภาพ   แต่ถ้า 

                     รวมกันท าทั้งต าบลแต่ท านาไม่พร้อมกันก็จะเกิดปัญหา และอาจจะไม่เกิดประโยชน์ โดย - 

                     เฉพาะควรจะมีการก ากับให้มีใช้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่เอาไปท าอย่างอ่ืนจะท าให้เสียโอกาส 

นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว       ถ้าอย่างนี้ผมว่าน่าจะท าอย่างที่ให้ไปส ารวจ เช่น หมู่ ๑,๙ จะหยอดเมล็ดพันธ์ 

รองประธานสภาฯ                  ตอนไหนก็ท าก่อนประมาณ ๒ อาทิตย์เชื้อก็จะมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องไปท า – 

                    พร้อมกันทั้งหมด  แบ่งท าเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมจะท าให้ได้ผล เกิดประสิทธิภาพ 

นายพิภพ  กุลวงค ์    ท าตามแนวรองประธานสภาฯก็ดี ให้แต่ละหมู่ไปส ารวจแล้วแจ้งทางประธานสภาฯแจ้ง 

เกษตรต าบลฯ          ความประสงค์มาด้วยว่าต้องการกี่ถุงจัดท าตารางมาให้ประธานสภาฯ 

นายบุญนะ  ตามล    พอจะย้ายอุปกรณ์ในการท าได้หรือไม่ คือบ้านไหนพร้อมก็นัดท าท่ีหอประชุมหมู่บ้าน นัด 

ประธานสภาฯ         แรกขอเป็นวันที่ ๒๐ พ.ค. แล้วชี้แจงประโยชน์ต่างๆเช่นเอาไปหยอดวันไหน ท าอย่างไร  

                     ถ้าได้ผลต่อไปชาวบ้านก็จะได้มีความรู้หาซื้อมาท าเองได้ก็จะเป็นสิ่งดี  

นายพิภพ  กุลวงค ์   อุปกรณ์สามารถย้ายได้ แต่ปัญหาคือข้าวจ านวน ๒๕๐ กิโลกรัม ถ้าแบ่งเยอะก็อาจไม่ได้- 

เกษตรต าบลฯ        ผลและไม่พอแบ่ง อาจแยกได้ประมาณ ๓ – ๔ โซนหรือกลุ่ม แต่ให้ที่ประชุมก าหนดว่าจะ 

                    ในช่วงใดบ้าง 

นายส ารวย  ผัดผล  ล าดับก่อนว่ากลุ่มแรกคือสบยาว,หาดผาขนและหมู่ ๙ ที่ท านาป่า กลุ่มที่ หมู่ ๑,๙ ที่ใช้น้ า 

นายก อบต.          จากเหมืองก็ต้องไปถามนายเหมืองว่าจะเปิดน้ าช่วงไหน เพราะกลุ่มนี้จะใช้น้ าพร้อมๆกัน  
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                        กลุ่ม๓ จะมีหมู่ ๒,๕,๑๐ และกลุ่มสุดท้าย หมู่ ๖ และหมู่ ๑๑ 

นายบุญนะ  ตามล   ผมขอก าหนดให้กลุ่มแรกคือ หมู่๑,๗และหมู๙่ ที่จะท าการหยอดเมล็ดพันธุ์ก่อน คือในช่วง 

ประธานสภาฯ        ปลายพฤษภาคม – ต้นมิถุนายนไปประกาศให้เกษตรกรผู้ที่จะใช้สารชีวภัณฑ์นี้แจ้งความ- 

                    เข้ามาเพ่ือที่จะได้รวบรวมมาให้ภายในวันที่ ๑๕ พ.ค.นี้แล้วผมจะประสานกับเกษตรต าบลที่จะ 

                    ด าเนินการ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการมาให้ความรู้ ไม่เช่นนั้นกลัวว่าจะไม่ได้ผล และผม - 

                    กับเกษตรต าบลและทีมงานจะไปก าหนดวันเวลาในการอบรมฯอีกทีนะครับ  และ 

                    อีกญัตติคือ  ๓.๔ ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล  

                    เมืองจัง กิจกรรม ประชาคมข้อบัญญัติสุขภาพฯ จ านวน  ๑๔,๔๕๐  บาท ในโครงการนี้ผมขอ 

                    ให้เป็นเรื่องทีเจ้าหน้าที่ที่จะน าไปปฏิบัติในเรื่องของการพัฒนาระบบข้อมูล ส่วนสภาฯเพียงรับ 

                    รู้ถึงการที่จะมีการโอนงบประมาณก็พอ  ซึ่งการเบิกจ่ายก็จะมีระเบียบก ากับให้ปฏิบัติก็คงจะ 

                    ด าเนินการไปตามนั้น  ทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะครับ 

นายธีรศักดิ์  โคกมา   ส าหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการประชุมเพ่ือรับฟังความคิด – 

รองนายก อบต.        เห็น  จ านวน ๑๔,๔๕๐ บาท มีดังนี้ 

                     ๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน 

                    หมู่บ้านละ ๔๐  คนๆละ  ๒๕ บาท เป็นเงิน  ๑๑,๐๐๐  บาท 

                     ๒) ค่าอาหารกลางวันส าหรับเจ้าหน้าที่  จ านวน  ๙ คน ๆละ ๑ มื้อๆละ ๗๕ บาท จ านวน 

                     ๒ วัน  เป็นเงิน  ๑,๓๕๐  บาท 

                    ๓) ค่าป้าย  จ านวน  ๑  ป้าย  เป็นเงิน  ๖๐๐  บาท 

                    ๔) ค่ากระดาษ A๔ ส าหรับถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ   จ านวน   ๓๓  รมีๆละ  ๑๑๕ เป็นเงิน 

                     ๑,๔๙๕  บาท  (หมายเหตุ)  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้  
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นายบุญนะ  ตามล   ครับไม่ทราบจะมีท่านใดจะสอบถามประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ        ก็อย่างที่ผมได้น าเรียนไปแล้วว่า  เราจะขอความเห็นชอบครั้งเดียวในญัตติทั้ง ๔ หัวข้อ  

                     ซ่ึงเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกัน คือ 

                     ๓.๑ ขอโอนลดงบประมาณแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม-          

                     สงเคราะห์   งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 

                     สิ่งก่อสร้างโครงการ -ปรับปรุงห้องประชุมผู้ด้อยโอกาส  จ านวน  ๘๔,๕๐๐  บาท 

                     ๓.๒ ขอโอนเพิ่มงบประมาณแผนงานพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  ค่าท่ีดิน และ 

                     สิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษา  

                     และ ซ่อมแซมระบบประปา  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

                     ๓.๓ ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการ 

                     ของศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   จ านวน  ๒๐,๐๕๐  บาท 

                     ๓.๔ ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลเมืองจัง  

                     กิจกรรม  ประชาคมข้อบัญญัติสุขภาพฯ จ านวน  ๑๔,๔๕๐  บาท   

                     ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 

                     เพ่ือขอความเห็นชอบการโอนฯตาม(๑) – (๔) ดังกล่าว 

ที่ประชุม          มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๙ เสียง  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นด้วย – เสียง 

            ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

             ไม่มี 
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        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                              ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                   

                 (นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์)                                   (นายบุญนะ   ตามล) 

                เลขานุการสภา อบต.เมืองจัง                              ประธานสภา อบต. เมืองจัง 

 

 

 

     นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว               นายทัตธน  หาดพรม               นางระเบียบ  กะรัตน์ 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                     

                     

                     


